



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนนักศึกษาช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดสรรทุนนักศึกษาช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครลงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนผลิตผลงานทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนักศึกษาช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 41 ทุน มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	นักศึกษาช่วยสอนรายวิชา
1	นายกฤษณพงศ์ บุตรตลอด	สาธารณสุขศาสตร์	ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
2	นางสาวณัฐชา รักนา	สาธารณสุขศาสตร์	ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
3	นางสาวมุกดา กองเกิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล
4	นายสุธี เรืองแจ่ม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
5	นางสาวศรีไพร พรหมชาติ	คหกรรมศาสตร์	หลักศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์
6	นางสาวอมร หนูแดง	คหกรรมศาสตร์	บ้านและการจัดการทรัพยากร
7	นางสาวเพ็ญนภา ธิสาเวช	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์เบื้องต้น
8	นายवलันต์ วิชัย	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์เบื้องต้น
9	นายเฉลิม ไมตรีสิทธิกร	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์วิศวกรรม 2
10	นางสาวปนัดดา เมฆโต	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์วิศวกรรม 2
11	นางสาวเมธาวี อินทร์สุข	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์วิศวกรรม 2
12	นางสาวพรพิมล สดนามอญ	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์วิศวกรรม 2
13	นางสาวชลธิชา มั่นต่อพงษ์	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์วิศวกรรม 2
14	นางสาวนันทวัน เกตุวงศ์	ฟิลิกส์	ปฏิบัติการฟิลิกส์วิศวกรรม 2
15	นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
16	นางสาวบัณฑิตา ศาลา	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
17	นางสาวสมฤดี ชุนถนอม	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
18	นางสาวกมลวรรณ ศรีคำ	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ที่	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	นักศึกษาช่วยสอนรายวิชา
19	นางสาวกาญจนา จันทร์ดี	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
20	นางสาวชุตาทพร ศรีวิรัตน์	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
21	นางสาวภัทราภรณ์ ดิธธรรมมา	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
22	นายวิรุยุทธ จันทร์แก้ว	เคมี	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
23	นางสาวโสธิตา ราชอินตา	เคมี	ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
24	นางสาวฉัตรระวี สุขประเสริฐ	เคมี	ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
25	นายตุลา รุจีนิมิตร	เคมี	ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
26	นายนันท์วัฒน์ สาริน	เคมี	ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
27	นายภาณุพงศ์ พรหมใจ	วิทยาการคอมพิวเตอร์	ระบบจัดการฐานข้อมูล
28	นายภีร์พัฒน์ เชิดชู	วิทยาการคอมพิวเตอร์	ระบบจัดการฐานข้อมูล
29	นางสาวจิราพัชร เผือกชาวนา	จุลชีววิทยา	จุลชีววิทยา
30	นางสาวสุกัญญา ดั่งพร้อม	จุลชีววิทยา	จุลชีววิทยา
31	นางสาวทัศนวรรณ คำเครือจันทร์	จุลชีววิทยา	จุลชีววิทยา
32	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์เงิน	ชีววิทยา	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
33	นางสาวพนิดา ชันสิงหา	ชีววิทยา	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
34	นางสาวปทุมมา วังคีรี	ชีววิทยา	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
35	นางสาววันวิสา ลิทธิ	ชีววิทยา	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
36	นางสาวนภสร ศรเดช	ชีววิทยา	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
37	นางสาวชญาณิชรุ้ นุ่มด้วง	ชีววิทยา	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
38	นางสาววรรดา พรหมบุตร	ชีววิทยา	พฤกษศาสตร์
39	นางสาวอาริสา แซ่ลี	ชีววิทยา	พฤกษศาสตร์
40	นางสาวธินีดา อินตา	ชีววิทยา	พฤกษศาสตร์
41	นางสาวพิมพ์วิมล ย่างกุลไพโรจน์	ชีววิทยา	พฤกษศาสตร์

หมายเหตุ

1. นักศึกษาช่วยสอนรายงานตัวระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ที่คุณณัฐพงศ์ หงษ์ผ้อย เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยสอน หลังเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัชตณีน จงจิตวิมล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี